



## Highlights

- CBO ประเมินการว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 8.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ GDP
- รายงานประชุม FOMC บ่งชี้กรรมการ Fed ต่างเห็นพ้องเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเงินเฟ้อจะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามเห็นว่าสงครามการค้าเป็น "downside risk" ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า กำลังพิจารณาที่จะกลับเข้าสู่การเจรจา TPP ภายหลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกไปในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว
- ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA กับประเทศแคนาดาและเม็กซิโก มีความคืบหน้าที่ดี
- World Bank เตือนสงครามการค้า 'จีน-สหรัฐฯ' เป็นความเสี่ยงต่อประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใน supply chain ของจีน
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนเม.ย. ลดลง หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีในเดือนมี.ค.
- ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ต่างบ่งชี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น

- สำนักงานงบประมาณประจำรัฐสภาของสหรัฐฯ (CBO) ออกรายงานประจำปีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจสำหรับช่วงปี 2561-2071 โดยประมาณการว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะขาดดุลงบประมาณที่ระดับ 8.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ GDP และจะปรับสูงขึ้นเกินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เมื่อเทียบกับรายงานของ CBO ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือน มิ.ย. 2560 ตัวเลขขาดดุลของปี 2061 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2.42 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายโครงสร้างภาษีและการผ่านร่างการเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายล่าสุดของรัฐบาลเป็นสำคัญ นอกจากนี้ CBO ยังคาดการณ์ว่า หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ จะแตะระดับ 28.671 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 96.2 ของ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณปี 2571 ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2489 ซึ่งหนี้สาธารณะที่สูงและปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่องบประมาณและประเทศในหลายมิติ สำหรับเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ CBO ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 3.3 ในปีนี้ โดยปัจจัยหลักมาจากการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวจะเป็นเพียงชั่วคราว โดยในปี 2562 และ 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.4 และ 1.8 ตามลำดับ
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้เปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ประจำวันที่ 20-21 มี.ค. โดยระบุว่า กรรมการ Fed ทุกคนต่างเห็นพ้องว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเงินเฟ้อจะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งหนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้กรรมการเห็นว่าการปรับลดภาษี 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบกับการผ่านการกฎหมายเพิ่มงบประมาณใช้จ่ายของรัฐบาล 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แม้กรรมการ Fed ส่วนใหญ่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็เตือนว่าความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้ารายอื่นๆ อาจเป็น "downside risk" ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวแก่สมาชิกพรรค Republican และผู้ว่าการของรัฐต่างๆ ที่ฟังปาฐกถาในการประชุมที่ทำเนียบขาวว่า กำลังพิจารณาที่จะกลับเข้าสู่การเจรจาเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership (TPP) ภายหลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกไปในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว โดยประธานาธิบดีทรัมป์ มอบหมายให้นาย Robert Lighthizer, U.S. Trade Representative และนาย Larry Kudlow, Director of the National Economic Council เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและศึกษาความเป็นไปได้ของการเจรจาดังกล่าว ทั้งนี้ การกลับมาเปิดกว้างเรื่องเขตการค้าเสรี TPP อีกครั้ง
- ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA กับประเทศแคนาดาและเม็กซิโก มีความคืบหน้าที่ดี อย่างไรก็ตาม การเจรจาสามารถยืดเยื้อได้อย่างไร้กำหนดจนกว่าจะบรรลุข้อตกลง โดยสหรัฐฯ สามารถที่จะ “renegotiate forever” อย่างไรก็ตามล่าสุดในการเจรจา ทางฝั่งสหรัฐฯ ได้มีท่าทีที่อ่อนลงในประเด็นสำคัญเรื่องกฎด้านแหล่งที่มาของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยยอมปรับลดสัดส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะต้องผลิตภายในกลุ่มประเทศ NAFTA จากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 75 สำหรับการผลิตรถยนต์เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี

# U.S. Weekly Economic and Financial Review (2)

- World Bank ได้เผยแพร่รายงาน East Asia and Pacific Economic Update โดยปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคสู่ร้อยละ 6.3 ในปีนี้ อย่างไรก็ตามเตือนว่า สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อ "knock-on effect" ต่อประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิตสินค้า หรือส่วนประกอบสินค้าให้กับจีน
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือนเม.ย. ลดลง หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีในเดือนมี.ค. โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นในเดือนเม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 97.8 จากระดับ 101.4 ณ สิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2547 ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงในเดือนเม.ย. มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะการที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศเก็บภาษีเหล็ก อลูมิเนียม และสินค้านำเข้าจากจีนหลายรายการ นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- ดัชนีชีวิตเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ต่างบ่งชี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 YoY ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 ปี หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 YoY ในเดือนก.พ. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 YoY หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 YoY ในเดือนก.พ. ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในภาคบริการ

## Financial Market

➢ ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดเพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ปิดที่ 24,360.14 จุด ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ปิดที่ 2,656.30 จุด และดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ปิดที่ 7,106.65 จุด ทั้งนี้นักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายท่ามกลางความวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

➢ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

➢ เงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้ dollar index ปิดลดลงประมาณร้อยละ 0.17 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวผันผวนหลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ชะลอตัว และนักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในซีเรียอย่างใกล้ชิด

